

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

**BÀI DỰ THI**

CUỘC THI VIẾT VỀ  
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,  
VIỆC TỐT VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN  
HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU  
NƯỚC QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023

**Thông tin tác giả:**

Họ và tên: Lê Bích Thủy

Năm sinh: 2000

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0705281494

**Thông tin nhân vật:**

Họ và tên: Phạm Quỳnh Trang

Năm sinh: 1983

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0902197006

Thanh Xuân, tháng 12/2023

## CÔ TRANG – NGƯỜI GIÁO VIÊN TÂM HUYẾT!

*“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay  
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất  
Có một nghề không trồng cây trên đất  
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”*

Trong những dòng thơ đẹp vẫn mãi khắc sâu hình ảnh của người thầy cô, kỷ niệm đẹp về những ngày bước chân nhỏ đi tới trường, và tại Trường THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, người cô giáo đặc biệt ấy đã góp phần tạo dấu ấn - đó là cô Phạm Quỳnh Trang. Một hình tượng cô giáo đầy nhiệt huyết, tận tâm và tràn đầy tình yêu thương.

Cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, cô Trang đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với Ngoại ngữ.



Với bộ môn Tiếng Anh, cô Trang thường mang đến sự hứng thú và sự đam mê với ngôn ngữ cho học sinh. Cô cho rằng: “Việc học tiếng Anh không chỉ là việc thu thập kiến thức mới mà còn là việc thúc đẩy sự sáng tạo và khám phá văn hóa mới.” Cô là người truyền cảm hứng, giúp học sinh vượt qua nỗi sợ hãi khi giao tiếp và khuyến khích họ để tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ này. Sự kiên nhẫn và sự linh hoạt của cô Trang thường là yếu tố quan trọng để giúp học sinh tiến bộ trong việc học ngôn ngữ này.

Cô Trang còn là người giáo viên tâm huyết, người mang trong mình đam mê với việc giáo dục và sự phát triển của học sinh. Cô không chỉ đến lớp học để truyền đạt kiến thức mà còn để tạo dựng những kỷ niệm và ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của các em.

Nhìn vào cách cô giáo tâm huyết dạy học, có thể thấy sự nhiệt huyết và tận tụy. Cô không ngừng tìm kiếm các cách tiếp cận mới để giảng dạy, thúc đẩy sự tò mò và khám phá của học sinh. Điều quan trọng là cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền đạt những giá trị, lòng say mê và lòng tin vào khả năng của từng học sinh.

Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, khích lệ học sinh vượt qua khó khăn, phát triển kỹ năng và tự tin. Cô hiểu rằng việc giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn thông qua việc tạo ra môi trường khuyến khích, đầy sự ủng hộ và động viên.

Cô Trang thường được nhớ đến không chỉ vì kiến thức mà còn bởi tình yêu và lòng nhiệt thành dành cho công việc và học sinh của mình. Sự tận tụy và đam mê của cô giáo này thường là nguồn động viên lớn cho học sinh, giúp họ phát triển không chỉ về mặt học vấn mà còn về mặt nhân cách.

Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của cô:

+ Năm học 2007 - 2008, cô đạt giải Nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng anh cấp Thành phố.

+ Nhiều năm học: 2007 - 2008, 2010 - 2011, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 cô là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

+ Năm học 2009 - 2010, 2012 - 2013, 2015 - 2016 cô có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B,C cấp Thành phố.

+ Năm học 2016 - 2017 cô được cấp giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Quận Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân cấp qua các năm 2006 - 2017.

+ Năm học 2017 - 2018 cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận QĐ số 126/ QĐ-GDDT ngày 08/06/2018 do Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân trao tặng.

+ Năm học 2017 - 2018 cô đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” do UBND quận Thanh Xuân trao tặng.

+ Năm học 2018 - 2019 cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận QĐ số 145/ QĐ-GDDT ngày 08/06/2019 do Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân trao tặng.

+ Liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi - chủ nhiệm giỏi cấp Quận.

+ Cô được khen tặng đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007 - 2017.



Ngoài việc giảng dạy môn Tiếng Anh, cô Quỳnh Trang còn đảm nhận vai trò người mẹ tận tụy, luôn bên cạnh các học sinh trong lớp 9A5 - một lớp cuối cấp đầy tính cách, may mắn được cô chịu trách nhiệm làm chủ nhiệm. Với sự hỗ trợ của cô, năm học 2020 - 2021 dù đầy biến động với học tập trực tuyến và trực tiếp, lớp 9A5 vẫn đứng đầu trường với điểm số cao cũng như đạt được nhiều giải thưởng từ cấp quận đến cấp thành phố. Đa số học sinh tốt nghiệp đã đậu vào các trường chuyên hoặc các trường hàng đầu của quận Thanh Xuân và Hà Nội.

Trong năm học 2021 - 2022, Ban giám hiệu đã tiếp tục trao cho cô Trang nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 8A3. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhưng cô Trang đã vượt qua mọi rào cản địa lý và dịch bệnh để chăm sóc học sinh trong từng buổi học trực tuyến. Cô chăm chỉ liên lạc với từng phụ huynh, từng học sinh, áp dụng công nghệ thông tin để vượt qua một năm học đầy biến động. Mục tiêu của cô không chỉ là để học sinh không bị

lạc hậu về kiến thức mà còn để tăng cường mối quan hệ giữa cô và học sinh, tạo ra một môi trường học tập ấm áp và gắn kết hơn.



Cô luôn tận tâm luôn dành thời gian để hiểu rõ từng học sinh, từng cá nhân với những đặc điểm và nhu cầu riêng. Cô không chỉ đóng vai trò giáo viên mà còn là người bạn, người đồng hành, sẵn sàng lắng nghe, động viên và hỗ trợ cho mỗi học sinh trong hành trình học tập và phát triển cá nhân.

Tận tâm không chỉ hiện lên trong việc truyền đạt kiến thức mà còn trong việc tạo ra những trải nghiệm giáo dục đáng nhớ. Cô thường áp dụng những phương pháp giảng dạy linh hoạt, phong phú và phù hợp với từng đối tượng học sinh, từ việc sử dụng công nghệ đến tổ chức các hoạt động thực tế, giúp học sinh học hỏi một cách tự nhiên và thú vị.

Dù bận rộn với nhiệm vụ chuyên môn và việc chủ nhiệm lớp, cô vẫn đóng vai trò là người chị cả mẫn cán trong tổ Tổng hợp. Mỗi khi có công việc, khóa học hoặc cuộc thi diễn ra, cô luôn đứng đầu, hoàn thành nhiệm vụ trước, sau đó

cẩn thận hướng dẫn từng thành viên trong tổ làm theo. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng khi nhận được sự tuyên dương, cô luôn khiêm chức vụ và danh hiệu đó trở nên quan trọng hơn bằng cách nhường lại cho người khác. Cô luôn dành sự ưu ái, lời động viên đặc biệt cho các thầy cô trẻ tuổi.



Cô Phạm Quỳnh Trang như một đóa hoa đẹp, tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa đầy màu sắc của trường THCS Nhân Chính. Cô là tấm gương của một cô giáo yêu nghề mến trẻ, đổi mới, sáng tạo, năng động trong công việc. Người Đảng viên gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm vì tập thể, vì đồng nghiệp thân yêu để chúng tôi luôn cảm phục, quý mến. Tôi thấy rất tự hào khi mình được là đồng nghiệp, là người bạn của cô, tiếp tục cùng cô cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp trồng người..

*Nhân Chính, ngày 10 tháng 11 năm 2023.*

**Hiệu trưởng**

**Người viết**

**Nguyễn Thị Thanh Vân**

**Lê Bích Thủy**